



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐแอลเบเนีย

- แอลเบเนียจัดการเลือกตั้งรัฐสภา

### ๒. ราชอาณาจักรเลโซโท

- เลโซโทเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

## ๑. สาธารณรัฐแอลเบเนีย : แอลเบเนียจัดการเลือกตั้งรัฐสภา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แอลเบเนียได้จัดให้มีการเลือกตั้งรัฐสภาขึ้น การเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่จะมีผลต่ออนาคตของการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตามนโยบายของนาย Edi Rama นายกรัฐมนตรีแอลเบเนียที่ได้หารือและทำข้อตกลงร่วมกันกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ให้การสนับสนุนนโยบายการเป็นสมาชิก EU เช่นกัน ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของแอลเบเนีย ปรากฏว่า มีชาวแอลเบเนียมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๕๒,๓๒๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๕ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในประเทศจำนวน ๑,๖๑๓,๙๗๕ คน ซึ่งน้อยกว่าในการเลือก ๔ ปี ก่อนที่มีประมาณร้อยละ ๕๓.๕ โดยพรรค Social Party of Albania (PS) ของนาย Edi Rama เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ และได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาจำนวน ๗๔ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๑๔๐ ที่นั่ง ในขณะที่พรรคฝ่ายค้าน Democratic Party (PD) ของนาย Lulzim Basha ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่สอง ได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาจำนวน ๔๓ ที่นั่ง และพรรค Socialist Movement for Integration (LSI) ได้คะแนนเป็นอันดับที่สามและได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาจำนวน ๑๙ ที่นั่ง ตามลำดับ

ทั้งนี้ ชัยชนะของพรรคฝ่ายรัฐบาลแอลเบเนียในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้แล้ว ยังแสดงถึงเสถียรภาพในการปกครองประเทศและการสานต่อนโยบายการปฏิรูปในด้านต่างๆ เพื่อไปสู่การเข้าเป็นสมาชิก EU ด้วย โดยเฉพาะการปฏิรูปในด้านการทุจริตภายในระบบนิติบัญญัติเป็นลำดับแรก สำหรับพรรคฝ่ายค้าน แม้ว่าตัวบุคคลผู้นำพรรคจะมีการเห็นต่างในแนวทางการหาเสียงในครั้งนี้ แต่ยังคงเห็นพ้องร่วมกันในการสนับสนุนให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิก EU ปัจจุบัน แอลเบเนียเป็นประเทศสมาชิก NATO และได้รับสถานะผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนาย Edi Rama จะมีการเข้าร่วมในการหารือเพื่อเข้าสู่ EU ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ซึ่งคณะกรรมการยุโรป (The European Commission) ได้เห็นชอบในความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศแล้ว แต่ยังคงมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม อาทิ การคอร์รัปชัน การใช้กฎหมายและระบบยุติธรรมต่างๆ ของแอลเบเนียต่อไป

สำหรับรัฐสภาแอลเบเนีย (Kuvendi) ในปัจจุบัน เป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิกจำนวน ๑๔๐ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบสัดส่วนโดยใช้เขตประเทศเป็นเกณฑ์ ทั้งหมดจำนวน ๑๒ เขต โดยแต่ละเขตสามารถมีผู้แทนได้จำนวน ๔-๓๒ คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ประธานรัฐสภา คือ นาย Ilir Meta ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

ที่มา: [www.dw.com](http://www.dw.com) (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)

[www.foxnews.com](http://www.foxnews.com) (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

[www.ipu.org](http://www.ipu.org)

## ๒. ราชาอาณาจักรเลโซโท : เลโซโทเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เลโซโทมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็นครั้งที่สามในรอบ ๓ ปีที่มีสาเหตุมาจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจภายในประเทศ ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระของเลโซโท ปรากฏว่า พรรค All Basotho Convention (ABC) ของนาย Thomas Thabane อดีตนายกรัฐมนตรีเลโซโทได้รับชัยชนะเหนือพรรคคู่แข่งของนาย Pakalitha Mosisili นายกรัฐมนตรี โดยได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๔๘ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๑๒๐ ที่นั่ง ในขณะที่พรรคฝ่ายรัฐบาล Democratic Congress (DC) ของนาย Mosisili ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่สอง ได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาจำนวน ๓๐ ที่นั่ง และพรรค Lesotho Congress for Democracy (LCD) ได้คะแนนเป็นอันดับที่สามและได้รับจัดสรรที่นั่งในสภาจำนวน ๑๑ ที่นั่ง ตามลำดับ ทั้งนี้ เลโซโทเผชิญกับปัญหาการเมืองการปกครองโดยเกิดการรัฐประหารขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ส่งผลให้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีพรรคใดได้เสียงข้างมาก

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ นาย Samonyane Ntsekele เลขาธิการพรรค ABC ได้แถลงการณ์ร่วมว่าจะจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับอีก ๓ พรรคการเมือง ได้แก่ พรรค Democratic Alliance พรรค Basotho National Party และพรรค Reformed Congress of Lesotho เพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในจำนวนทั้งหมด ๖๑ ที่นั่ง ต่อไป สำหรับนาย Thabane จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากหนีออกนอกประเทศไปเมื่อ ๓ ปี ก่อนเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงในการก่อรัฐประหารในเมืองหลวง Maseru เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งในครั้งนั้นความพยายามของทหารในการก่อรัฐประหารไม่ประสบความสำเร็จ และนาย Thabane ได้กลับมาเลโซโทเพื่อลงสมัครเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ เลโซโทเป็นประเทศที่มีปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองมาเป็นเวลา ๕ ปี และยังคงเป็นประเทศที่มีความยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกด้วย โดยอาศัยทรัพยากรน้ำที่สำคัญส่วนใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกาใต้

รัฐสภาเลโซโทเป็นระบบสภาคู่ ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน โดยสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอีก ๑ คน คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งสมาชิกในสภาหรือบุคคลภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ นาย Sephiri Enoch Motanyane (ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำหรับวุฒิสภามีสมาชิกจำนวน ๓๓ คน มาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ๑๑ คน และมาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้มีอำนาจสูงสุด ๒๒ คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ประธานวุฒิสภา คือ นาง Refiloe Mokitimi (ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ที่มา: [www.bbc.com](http://www.bbc.com) (๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)

[www.africanews.com](http://www.africanews.com) (๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

[www.ipu.org](http://www.ipu.org)